

19: Ban HĐĐT

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM  
BCH HND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*  
Số: 125 KH/HNDT

Thành phố Huế, ngày 9 tháng 01 năm 2017

**KẾ HOẠCH**

**Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”**

---

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; đồng thời, phấn đấu hằng năm kiểm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với các cấp Hội; đề ra các chủ trương, giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đạt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị 18-CT/TW.

3. Chú trọng xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém, thái độ ứng xử khi thực thi nhiệm vụ và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

**II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

Các đơn vị cơ sở Hội tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW và cần xác định rõ: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm trực tiếp và thường xuyên của các cấp Hội. huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Hội vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phân công cụ thể trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã đề ra trong Chỉ thị 18-CT/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị cơ sở Hội xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan... an toàn về an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư để kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân; đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. việc sơ kết phải làm sâu sắc, nghiêm túc từ cơ sở trở lên; bám sát từng nội dung, giải pháp trọng tâm trong Chỉ thị 18-CT/TW, Kế hoạch 38-KH/TU, ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh để kiểm điểm, đánh giá; trong đó, cần tập trung làm rõ một số nội dung sau:

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quá trình triển khai, thực hiện; việc huy động và phân công các đơn vị cơ sở Hội tổ chức thực hiện.

- Xem xét xử lý trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW kém hiệu quả; thực hiện quy định về xử lý đối với cán bộ, hội viên nông dân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để làm cơ sở đưa ra các giải pháp tổng thể phù hợp với thực tế.

- Công tác quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện, nhất là quản lý lái xe sau sát hạch và quản lý phương tiện đăng ký.

- Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; công tác thống kê, tổng hợp số liệu tai nạn giao thông để làm cơ sở đưa ra các giải pháp tổng thể phù hợp với thực tế.

- Công tác xây dựng, kiện toàn các lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Mốc thời gian báo cáo và số liệu đánh giá: Từ ngày 16/9/2012 đến ngày 15/9/2017.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của các đơn vị mình, tạo chuyển biến mới, căn bản, rõ nét trong nhận thức và trách nhiệm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Báo cáo gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp.

Nơi nhận :

- Thường trực HND tỉnh;
- HND các huyện, thị, thành Hội;
- Lưu BTH, VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Văn Lập